

# Money Expo 2014 จัดยิ่งใหญ่ เชื่อมโยงทุกชีวิต ลุย กระตุ้นเศรษฐกิจ 6 ภาคทั่วประเทศ

✖  
วารสาร “การเงินธนาคาร” ประกาศ จัดงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2557 Money Expo 2014 อย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ลุยกระตุ้นเศรษฐกิจครอบคลุม 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ ขยายพื้นที่จัดงานเพิ่มขึ้นเป็น 65,000 ตารางเมตร รองรับผู้เข้าชมงานกว่า 1.4 ล้านคน ด้วยแนวคิดหลักการจัดงาน Connecting Life การเงินเชื่อมโยงชีวิต ก้าวไปตามใจฝัน เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ

✖  
นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร และบรรณาธิการบริหาร วารสาร “การเงินธนาคาร” ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า การเงินธนาคาร จะจัดงาน งานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2557 Money Expo 2014 ทั้งหมด 6 ครั้งใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ ครอบคลุม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคใต้ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเปิดโอกาสให้ธุรกิจและประชาชนในทุกภูมิภาคได้เข้าถึงแหล่งเงินและแหล่งลงทุนได้อย่างเท่าเทียมกัน

แนวคิดในการจัด งานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2557 Money Expo 2014 ในปีนี้ ก็คือ “Connecting Life การเงินเชื่อมโยงชีวิต ก้าวไปตามใจฝัน” เพื่อสะท้อนถึง บริการทางการเงินและการลงทุน ของธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีความหลากหลาย สามารถเชื่อมโยงตอบสนองวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของประชาชนในปัจจุบัน ได้ทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกใช้บริการทางการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมกับตนเองได้ตามที่ฝันไว้

งานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2557 Money Expo 2014 ใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้ขยายพื้นที่การจัดงานรวมเพิ่มขึ้นเป็น 65,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับจำนวนผู้เข้าชมงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ ในปี 2556 ที่ผ่านมา งานมหกรรมการเงิน ทั้ง 6 ภูมิภาค มีผู้เข้าชมงานรวมกว่า 1.35 ล้านคน โดยงานมหกรรมการเงินในกรุงเทพฯ มีผู้เข้าชมงานกว่า 900,000 คน ยอดธุรกรรมรวมกว่า 93,000 ล้านบาท ส่วนงานมหกรรมการเงินในอีก 5 ภูมิภาค มีผู้เข้าชมงานรวมกว่า 450,000 คน และมียอดธุรกรรมรวมกว่า 61,300 ล้านบาท

นายสันติกล่าวว่า จำนวนผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงินประจำปี 2557 Money Expo 2014 และยอดธุรกรรมทางการ

เงินและการลงทุนภายในงาน คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา เพราะเป็นงานเดียวที่นำบริการทางการเงินบริการ การลงทุนครบวงจรที่มีเงื่อนไขที่ดีที่สุดมาให้ประชาชน และเจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอี ได้เลือกใช้โดยตรง

“งานมหกรรมการเงิน Money Expo เป็นตลาดนัดทางการเงินและการลงทุนที่ครบวงจรที่สุดในประเทศ และเป็น งานเดียวที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศมาต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากยอดธุรกรรมการเงินและการลงทุนภายใน งานตลอด 13 ปีที่ผ่านมา มียอดรวมสูงกว่า 1.2 ล้านล้านบาท เพราะเป็นงานเดียวที่ธนาคารและสถาบันการเงินกว่า 230 แห่ง แข่งขันกันนำบริการทางการเงินและการลงทุนที่มีเงื่อนไขที่ดีที่สุดมาให้บริการ ทั้งอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด และผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด ทำให้ลูกค้ารายย่อย และธุรกิจเอสเอ็มอี สามารถตัดสินใจใช้บริการในงานได้ทันที”

นายสันติกกล่าวว่า งานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2557 Money Expo 2014 จะเริ่มขึ้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี เป็น งานแรก โดย งานมหกรรมการเงิน พัทยา ครั้งที่ 4 จังหวัดชลบุรี จะจัดขึ้นในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ ศูนย์ประชุมพีช รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ระยอง ตราด และ ปราจีนบุรี

งานมหกรรมการเงินงานที่สองของปี คือ งานมหกรรมการเงิน หาดใหญ่ ครั้งที่ 4 จังหวัดสงขลา ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันที่ 7-9 มีนาคม 2557 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช สตูล ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส

งานมหกรรมการเงินที่เป็นไฮไลต์ของทุกปีก็คือ งานมหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ครั้งที่ 14 จะจัดขึ้นใน วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2557 ที่อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งในปีนี้จัดงานยิ่งใหญ่กว่า ทุกปี โดยขยายพื้นที่จัดงานรวมกว่า 45,000 ตร.ม. มีธนาคารและสถาบันการเงินเข้าร่วมงานกว่า 230 แห่ง เพื่อให้ บริการทางการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม อัญญา นครปฐม และจังหวัดในภาคกลาง

ต่อจากกรุงเทพฯ ก็จะเป็น งานมหกรรมการเงิน โคราช ครั้งที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8-10 สิงหาคม 2 557 ที่ เอ็มซีซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ขอนแก่น สุรินทร์ และ มหาสารคาม

งานมหกรรมการเงิน อุตรธานี ครั้งที่ 2 จังหวัดอุตรธานี วันที่ 17-19 ตุลาคม 2557 ที่ อุตรธานี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุตรธานี ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดอุตรธานี หนองคาย ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร สกลนคร หนองบัวลำภู และ บึงกาฬ

และจบท้ายปีด้วย งานมหกรรมการเงิน เชียงใหม่ ครั้งที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2557 ที่

เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน  
ลำปาง ตาก และ แม่ฮ่องสอน